



บทความหลังข่าว 12.00 น.

ออกอากาศวันเสาร์ที่ 25 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2566

บทความประจำวัน วันนี้เสนอเรื่อง “เดือนภัยเยาวชน ระวังมิจฉาซีฟลอกทำงาน”

ท่านผู้ฟังครับ/คะ ปัจจุบันมิจฉาซีฟได้แผ่มาในโลกออนไลน์จำนวนมากและหลายรูปแบบ โดยเฉพาะการชักชวนลงทุนหรือชักชวนให้ทำงาน เช่น ให้อายุทูป โซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มต่างๆ เพื่อปั่นยอดวิว ก่อนโน้มน้าวชักชวนลงทุนและนำไปสู่การหลอกลวงทำให้เสียทรัพย์ จึงขอให้ประชาชน เด็กและเยาวชนระมัดระวัง ตรวจสอบบุคคลที่มาชักชวนทำงานหรือลงทุนอย่างรอบคอบ อย่าโอนเงินให้ใครโดยง่าย โดยเฉพาะคนแปลกหน้า ครับ/คะ

ทั้งนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ ให้รู้เท่าทันเล่ห์เหลี่ยมของมิจฉาซีฟในโซเชียลมีเดียอย่างต่อเนื่อง แต่ด้วยการใช้โซเชียลมีเดียที่กว้างขวางของประชาชนหลายกลุ่มและช่วงวัย อาจทำให้ยังมีประชาชนบางส่วนที่ยังไม่รู้ ไม่เท่าทัน และตกเป็นเหยื่อของมิจฉาซีฟ จึงขอให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง ดูแลสอดส่องการใช้โซเชียลมีเดียของบุตรหลาน เตือนให้ระมัดระวังมิจฉาซีฟ การหลอกลวง กลโกงที่มาในรูปแบบต่างๆ โรงเรียน สถานศึกษามีการสอดแทรกความรู้ผ่านสื่อการสอน หรือช่องทางประชาสัมพันธ์ของสถานศึกษาให้เยาวชนรู้ถึงภัยที่มาในโลกออนไลน์และสามารถป้องกันตนเองได้ ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบังคับใช้กฎหมายต่อผู้กระทำความผิดอย่างเด็ดขาด

โดยพฤติการณ์ของมิจฉาซีฟในโซเชียลมีเดียถือเป็นความผิดทางอาญาที่มีโทษสูงหลายฐาน อาทิ ฉ้อโกงประชาชน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 343 มีโทษจำคุก 5 ปี ปรับ 1 แสนบาท ความผิดตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ฐานโดยทุจริต หรือโดยหลอกลวง นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือน หรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชน โทษจำคุก 5 ปี ปรับ 1 แสนบาท

ท่านผู้ฟังครับ/คะ จากที่ปัจจุบันประชาชนโดยเฉพาะเยาวชนได้ใช้เวลาอยู่กับเครื่องมือสื่อสารและโลกออนไลน์มากขึ้นและมีความสนใจหารายได้รูปแบบต่างๆ ผ่านโซเชียลมีเดีย จึงเพิ่มโอกาสเผชิญกับอาชญากรรมทางไซเบอร์ ถูกหลอกลวงจากมิจฉาซีฟที่แฝงตัวอยู่ในโลกออนไลน์มากขึ้นตามไปด้วย จึงขอย้ำเตือนให้ระมัดระวังภัยที่มาในรูปแบบต่างๆ อาจนำไปสู่ความสูญเสียทั้งทรัพย์สินและชีวิต ครับ/คะ

จบบทความประจำวัน เรื่อง “เดือนภัยเยาวชน ระวังมิจฉาซีฟลอกทำงาน”

เรียบเรียงโดย ยุทธพร บานเย็น / เตชินท์ มัชฌันติกะ นำเสนอ

ท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าว สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศ โทรศัพท์ 0 2277 3804 ในวันและเวลาราชการ

ที่มา: www.thaigov.go.th